



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขยายแนวคิดสู่สมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขยายแนวคิดสู่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ นำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง ซึ่งเป็นหนทางที่จะก่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืน โดยต้องปรับตัวเองให้อยู่อย่างมีความคิดในการพัฒนา ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และแสวงหาความรู้ในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังนำคณะสหกรณ์จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปดูงานภายใน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุโขทัย อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายในการขยายแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ จึงได้นำคณะของสหกรณ์จังหวัดมาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงที่สุโขทัย เพื่อให้ขยายแนวคิดนี้ออกไปสู่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้ทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้และเกิดความเข้าใจในหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงว่า การปฏิบัติตนตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่การมีชีวิตอยู่อย่างยากจนข้นแค้น แต่เป็นการอยู่อย่างฉลาด อยู่อย่างมีความคิดในการพัฒนา ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ใช้ความรู้ในการจัดการ จึงจะเป็นวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ มีตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่การเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์หุบกะพง ตามโครงการพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เกษตรกรได้รับพระราชทานที่ดินครอบครัวละ 25 ไร่ เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตที่รับน้ำได้ 7 ไร่และอีก 18 ไร่ อยู่ในเขตน้ำฝนในอดีตประสบปัญหาเรื่องภัยแล้ง ปริมาณน้ำไม่เพียงพอทำการเกษตร แต่ปัจจุบันมีระบบการจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมพัฒนาระบบชลประทาน และระบบการจัดการดินที่ดี ทั้งการจัดการพืช หรือ กิจกรรมในฟาร์ม ทำให้สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้ ฉะนั้น สหกรณ์จังหวัด ที่ได้มีโอกาสไปดูงานตามศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จะต้องไปถ่ายทอดแนวคิดนี้สู่สมาชิกสหกรณ์ต่าง ๆ ว่า หากทุกคน เอาใจใส่ดูแลในการรักษาสภาพพื้นที่ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เลือกรูปแบบพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่ เช่น ปลูกพืชไร่อายุสั้น อายุปานกลาง หรือปลูกพืชอื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยพื้นที่เดียวจะมีพืช 3-4 ชนิด จะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการเก็บผักขายทุกวัน และมีอาหารสำรองสำหรับบริโภคในครอบครัวได้เพียงพอ ส่วนพื้นที่อีกประมาณ 30 % ที่เหลือกันไว้ทำไม้ผลนี้เป็นตัวอย่างของการใช้แนวคิดความพอเพียง โดยใช้การจัดการที่ดี ใช้แนวคิดทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ คิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ และมีรายได้เพียงพอที่จะเลี้ยงครอบครัว

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนอาจเข้าใจว่าสหกรณ์ทำแต่เรื่องการตลาด กับการให้สินเชื่อแก่สมาชิก แต่แท้จริงแล้วสหกรณ์มีอะไรที่มากกว่านั้น ถ้าได้รู้จักและทำความเข้าใจในวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างลึกซึ้งแล้ว ก็สามารถนำปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์ได้ทั้งสิ้น จึงอยากจะขยายแนวคิดของความพอเพียงสู่สมาชิกสหกรณ์ อยากให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจัง แล้วนำกลับไปปรับปรุงใช้ ผสมผสานกับ สิ่งที่มีอยู่เดิม พร้อมกลับการนำ ความรู้ไปใส่เพิ่มเติม ทุกกิจกรรมสามารถ

สนับสนุนซึ่งกันและกันได้หมด ซึ่งทุกพื้นที่สามารถนำแนวคิดนี้ไปปฏิบัติได้จริง ถ้าเรารู้จักคิด และพิจารณาในการ
เลือกใช้